

3 kiểu thu nhập giúp bạn rủng rỉnh tiền bạc

Với giá trị cuộc sống ngày càng phát triển và những hóa đơn dịch vụ mà bạn cần phải trả hàng tháng khiến bạn phải đau đầu. Dù bạn đã cố điều chỉnh mức sống của bản thân sao cho phù hợp với đồng lương của bạn nhưng điều đó đều không thể xảy ra ở mỗi tháng. Đối mặt với những khoản vay từ thẻ tín dụng, bạn luôn cố gắng làm nhiều hơn để nâng mức thu nhập của mình, nhưng bạn dường như cảm thấy không thể đủ.



Để có mục tiêu tài chính cho tương lai, bạn cần phải hiểu được các loại thu nhập khác nhau. Biết cách phân biệt và hiểu được tính chất của các loại thu nhập là điều cần thiết cho bạn quản lý tốt tiền của mình để từ đó cuộc sống ổn định hơn và bạn sẽ đạt được tự do tài chính. Và, trong bài viết này, VietnamWork sẽ đề cập đến ba loại thu nhập chính: thu nhập chủ động, thu nhập đầu tư, thu nhập thụ động.

Thu nhập chủ động

Thu nhập chủ động là khi bạn có một công việc, bạn làm việc chăm chỉ và bạn nhận được tiền lương. Về cơ bản, bạn có thể hiểu thu nhập chủ động là khi bạn đang trao đổi thời gian, sức lao động hay trí óc để tạo giá trị. Thu nhập chủ động bao gồm : lương, thưởng, tiền hoa hồng,... bạn sẽ được nhận khi hoàn thành một công việc nào đó.

Ví dụ như, bạn làm nhân viên hành chính văn phòng tại một công ty, bạn sẽ được trả một mức lương nhất định khi hoàn thành những nhiệm vụ trong một khoảng thời gian nhất định và hàng tháng, bạn sẽ nhận được mức lương cố định đó.

Đây là một sự lựa chọn tốt cho những người thích cuộc sống ổn định. Bạn có một công việc ổn định, được trả mức lương nhất định vào mỗi tháng. Và trong nhiều trường hợp, nếu bạn hoàn thành công việc tốt, bạn còn có thể được tăng lương và thậm chí nhận được thêm nhiều công việc ngoài tăng thêm thu nhập vào túi mỗi tháng.

Tuy nhiên, số tiền đó thường chỉ đủ để trang trải các chi phí cơ bản. Sau khi thanh toán các khoản hóa đơn hàng tháng, thường sẽ còn lại rất ít hoặc không có tiền để đầu tư. Và để kiếm được nhiều hơn, thì họ buộc phải tăng ca, làm nhiều việc hơn hay nhận thêm việc từ bên ngoài, thời gian họ làm việc còn nhiều hơn công việc toàn thời gian của họ. Bên cạnh đó, người có thu nhập chủ động cũng có rất nhiều rủi ro. Bởi nếu tài chính của công ty không ổn định, dẫn tới việc công ty phá sản, thì họ có thể bị mất việc ngay lập tức. Minh chứng cho điều là trong năm 2020-2021, trong cuộc khủng hoảng covid, đã có hàng trăm công ty đã sa thải nhân viên vì doanh nghiệp phá sản.

Thu nhập từ đầu tư

Nếu như thu nhập chủ động là lấy sức lao động và thời gian để đổi lấy tiền bạc, thì thu nhập đầu tư sẽ đến từ khoản đầu tư như cổ tức, lãi vốn. Bạn sẽ nhận được khoản thu nhập này dựa vào sự chênh lệch giá khi mua, bán một tài sản nào đó. Ví dụ như: cách giao dịch chứng khoán kiếm tiền. Họ đầu tư tiền vào những cổ phiếu mà họ cảm thấy đang định giá thấp với kỳ vọng rằng khi giá cổ phiếu tăng, họ sẽ bán lại nó để kiếm được lợi nhuận.

Những khoản thu nhập từ đầu tư không chỉ nằm ở việc đầu tư vào cổ phiếu, chứng khoán, bạn còn có thể nhận được loại thu nhập này trên từ việc mua bán bất động sản hoặc những hàng có giá trị như vàng.

Các khoản từ thu nhập đầu tư có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn. Thông thường, người đầu tư sẽ căn để mua một loại tài sản (có giá trị tương đương như vàng, đất, cổ phiếu,...) vào với giá thấp, và họ sẽ đợi khi thời điểm thích hợp, họ sẽ bán lại với giá cao. Thường để làm được điều này, người đầu tư sẽ phải nắm bắt thông tin hữu ích cho việc đầu tư của mình để lên kế hoạch mua bán phù hợp.

Tuy nhiên, kể cả với các nhà đầu tư sành sỏi, họ cũng rất khó kiếm tiền đều đặn từ việc thu nhập đầu tư. Đặc biệt, đối với những người không có kiến thức về đầu tư hoặc chạy theo bầy đàn, họ sẽ vấp phải những rủi ro bởi sự thiếu hiểu biết của mình. Có nhiều người mất tất vì không thể bán kịp thời để thu hồi khoản lỗ của mình. Chính vì thế, để không bị mất tiền oan, bạn cần có kiến thức và chiến lược cụ thể. Bởi các khoản đầu tư đều có rủi ro và mất thời gian để sinh lời.

Thu nhập thụ động

Thu nhập thụ động là khoản tiền bạn kiếm được từ việc cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh mà bạn không trực tiếp tham gia vào nó. Một hình thức thường thấy là bạn cho thuê bất động sản và nhận tiền thuê nhà hàng tháng. Có một lợi thế của thu nhập thụ động là bạn được sở hữu tài sản đó, bạn đem nó đi cho thuê và hàng tháng tiền đổ vào tài khoản của bạn cho dù bạn có đang làm việc hay không. Khoản thu nhập này sẽ chảy vào túi tiền của bạn và bạn có thể tự do làm việc khác,.. như tìm kiếm thêm các tài sản khác để đầu tư.

Đối với một số người, để hưởng được loại thu nhập này, họ đã phải tích lũy một khối tài sản lớn trong thời gian dài. Và cũng cần có hiểu biết nhạy bén về tài chính cùng với sự kiên nhẫn để đầu tư thành công.

Việc hiểu được các loại thu nhập khác nhau giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt, tìm kiếm được cơ hội để đầu tư, lập kế hoạch ổn định tài chính. Mục đích của bài viết này để giúp bạn có thêm được lựa chọn từ các loại thu nhập khác nhau. Bạn chọn loại thu nhập nào phù hợp với bạn là một quyết định cá nhân của bạn.

— HR Insider —

[VietnamWorks](#) – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam